

Dakrông, ngày 13 tháng 5 năm 2015

Số: 43/TB - BTC

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Hồ Thị Kim Cúc - PCT UBND huyện, Trưởng BTC tại cuộc họp triển khai tổ chức Liên hoan văn nghệ "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người" năm 2015

Ngày 12/5/2015, đồng chí Hồ Thị Kim Cúc - PCT UBND huyện, Trưởng ban Tổ chức Liên hoan văn nghệ "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người" đã chủ trì cuộc họp triển khai tổ chức Liên hoan văn nghệ "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người" năm 2015. Tham dự họp có các đồng chí thành viên BTC (vắng có lý do: đ/c Trần Minh Thái - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, đ/c Hồ Văn Bền - Chủ tịch UBMTTQVN huyện).

Sau khi nghe đại diện các cơ quan Huyện đoàn, Liên đoàn lao động, Phòng VH&TT báo cáo đánh giá tình hình triển khai kế hoạch liên ngành về Phối hợp tổ chức Liên hoan văn nghệ "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người" năm 2015, dự thảo Thể lệ Liên hoan, cùng các ý kiến phát biểu thảo luận của các đồng chí tham dự họp, đồng chí PCT UBND huyện, Trưởng ban Tổ chức Liên hoan văn nghệ "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người" kết luận như sau:

- Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-LN ngày 20/4/2015 của liên ngành: Huyện Đoàn - Liên đoàn lao động - Phòng VH&TT về Phối hợp tổ chức Liên hoan văn nghệ "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người"; trong thời gian qua các cơ quan liên ngành đã chủ động tổ chức họp cán bộ VH-TT xã, thị trấn, đại diện BCH Công đoàn cơ sở, đại diện Xã Đoàn, đại diện BCH Chi đoàn các cơ quan đơn vị trực thuộc và các cơ quan, đơn vị của tỉnh đứng chân trên địa bàn để triển khai kế hoạch về cơ sở. Đến nay có 23 đơn vị đăng ký tham gia liên hoan tại 2 cụm, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ tổ chức liên hoan. Tuy nhiên, thời gian còn lại từ nay đến ngày tổ chức liên hoan không còn nhiều, một số nội dung công việc phục vụ liên hoan vẫn chưa được thống nhất cao; để tổ chức liên hoan đạt được chất lượng, hiệu quả, BTC Liên hoan yêu cầu:

• Huyện Đoàn: Tổng hợp danh sách tiết mục văn nghệ của các đơn vị đăng ký chuyên Phòng VH-TT để thiết kế chương trình, xây dựng kịch bản liên hoan tại các cụm. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị sân khấu đảm bảo liên hoan tại các cụm theo kế hoạch. Chỉ đạo lực lượng đoàn viên, thanh niên thuộc phạm vi quản lý tham gia liên hoan và cổ vũ, động viên trong các buổi diễn ra liên hoan. Phối hợp với Phòng VH-TT làm việc với Phòng TC-KH huyện khoản kinh phí phối hợp phục vụ liên hoan để tham mưu UBND huyện quyết định bổ sung kinh phí phục vụ liên hoan ngoài khoản kinh phí SNVHTT đã cấp cho Phòng VH-TT đảm bảo theo dự toán từ đầu năm.

• Liên đoàn lao động huyện: Chỉ đạo đoàn viên công đoàn thuộc phạm vi quản lý, phối hợp với Công đoàn các ngành đứng chân trên địa bàn huyện vận động đoàn viên tham gia liên hoan và cổ vũ, động viên trong các buổi diễn ra

liên hoan. Phối hợp với Phòng VII-TT làm việc với Phòng TC-KH huyện khoản kinh phí phối hợp phục vụ liên hoan đề tham mưu UBND huyện quyết định bổ sung kinh phí phục vụ liên hoan ngoài khoản kinh phí SNVHTT đã cấp cho Phòng VII-TT đảm bảo theo dự toán từ đầu năm.

+ Phòng VII-TT: Thiết kế chương trình, kịch bản liên hoan tại các cụm; chu trì xây dựng dự toán kinh phí phục vụ liên hoan trình Phòng TC-KH huyện thẩm định. Phối hợp với Huyện Đoàn, Liên đoàn lao động huyện làm việc với Phòng TC-KH huyện tham mưu UBND huyện bổ sung kinh phí phục vụ liên hoan ngoài khoản kinh phí SNVHTT đã cấp cho Phòng VII-TT đảm bảo theo dự toán từ đầu năm. Chú động chuẩn bị âm thanh, loa máy, ánh sáng, ma kết và các điều kiện khác phục vụ liên hoan tại các cụm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của liên hoan lần này, trong tuyên truyền cần nhấn mạnh mục đích kép của liên hoan là vừa kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Bác vừa đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích cao nhất chào mừng thành công đại hội các chi, đảng bộ cơ sở, chào mừng đại hội các chi, đảng bộ cơ sở còn lại tiến tới đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng CSVN.

Chu trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu hoàn chỉnh Thể lệ Liên hoan theo hướng không cơ cấu giải tư, giảm giá trị giải chính và đề xuất tăng một số giải phụ sao cho phù hợp với quy mô liên hoan, hỗ trợ động viên phong trào đề trình BTC Liên hoan ban hành làm cơ sở tổ chức thực hiện.

+ Đài PT-TH huyện: Tăng thời lượng trên sóng phát thanh - truyền hình của huyện, xây dựng chuyên trang, chuyên mục, gương người tốt việc tốt "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2015 về Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, những điển hình tiên tiến trong học tập, lao động sản xuất góp phần trong các phong trào thi đua của Đảng, Nhà nước phát động.

- Về thời gian, địa điểm tổ chức Liên hoan tại các cụm:

- Cụm 1: Tổ chức vào tối ngày 18/5/2015 tại sân trụ sở UBND xã A Bung.

+ Cụm 2: Tổ chức vào tối ngày 19/5/2015 tại sân Nhà Văn hóa trung tâm huyện.

- Thống nhất chuyên 2 đơn vị: Công đoàn, Chi đoàn Huyện ủy và UBMTTQVN huyện; Công đoàn, Chi đoàn các cơ quan khối nhà nước về tham gia Liên hoan tại cụm 1 để vừa đảm bảo tính giao lưu, hướng về cơ sở.

BTC Liên hoan thông báo đến các đơn vị, địa phương biết để thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND huyện (B/c);
- Thành viên BTC, BGK Liên hoan;
- Các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Lưu VT, Phòng VII-TT.



PCT ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
Hồ Thị Kim Cúc